

# สหกรณ์บ้านเขาชกชนวัตกรรม4M สร้างจุดแข็งการบริหาร-อุดช่องทุจริต

## รายงานพิเศษ

ปัจจุบันเกษตรกรชาวสวนยางประสบปัญหา ราคาขายพาราตกต่ำ ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยความ ต้องการยางพาราของโลก และปัญหา ต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยที่สูงเมื่อเทียบกับเกษตรกรผู้ผลิตยางพาราประเทศอื่น ส่งผล กระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก เกษตรกรมีรายได้น้อยลง การเลี้ยงชีพ มีภาระหนี้สิน ล้นพ้นตัว และส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศไทย แต่สำหรับธุรกิจ ยางพาราในกลุ่มสหกรณ์กลับไม่ได้รับผลกระทบ ในภาพรวมยังมีแนวโน้มที่ดีและมีการขยายตัว เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สร้างความเข้มแข็งใน ระบบการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไม่ต้อง ประสบปัญหาการถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เพิ่มอำนาจในการต่อรองราคาและดึงดูดพ่อค้าทั้ง รายใหญ่และรายย่อยให้เข้ามาซื้อขายผ่านสหกรณ์

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด เป็นสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจากเดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูก อ้อย และมันสำปะหลัง ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ส่วนใหญ่ นำส่งขายให้กับโรงงานในเขตพื้นที่อำเภอใกล้เคียง ในลักษณะต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างขาย ทำให้ถูก เอารัดเอาเปรียบด้านราคา รวมไปถึงค่าใช้จ่าย จากปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และค่าจ้างแรงงานมีราคา สูง ในขณะที่พืชไร่ซึ่งขายได้เพียงปีละครั้ง จึงไม่ คำนึงถึงการลงทุน ประกอบกับเกษตรกรได้รับ ผลกระทบในเรื่องราคาอ้อย และมันสำปะหลังตกต่ำ จึงมีเกษตรกรบางรายมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยน การปลูกพืชชนิดใหม่ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่ามา ทดแทน จึงได้มีการนำยางพาราเข้ามาทดลองปลูก ในพื้นที่ซึ่งได้ผลดี จนกระทั่งในปี 2534 มีการรวม ตัวกันของเกษตรกร โดยหันมาทำยางแผ่น แทน การขายน้ำยางสด และรวมกันขายเป็นกลุ่ม จาก การร่วมมือช่วยเหลือกันของสมาชิกภายในกลุ่ม



จึงได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐ ในการสร้างโรงอบยาง เพื่อปรับปรุงคุณภาพยาง และได้ก่อตั้งเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2537

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด ยังได้นำนวัตกรรม Smart 4M ที่พัฒนา โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไปใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สหกรณ์ได้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง สามารถรู้เท่าทันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้ง ยังได้วางกลยุทธ์ในการสร้างมาตรฐานจริยธรรม

ด้านการเงินการบัญชีแก่ผู้บริหารสหกรณ์ เพื่อให้ สหกรณ์มีผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ รับมือกับภาวะความเสี่ยงในการบริหารการเงิน และ ความผันผวนทางเศรษฐกิจ

นายอวิชัย สุระประเสริฐ ประธานสหกรณ์ กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ มีการดำเนินธุรกิจขนาดใหญ่ มีเงินทุนหมุนเวียน หลายร้อยล้านบาท การรู้ความเคลื่อนไหวข้อมูล บัญชีและสถานะทางการเงินจะมีประโยชน์ในการ บริหารงาน ซึ่งทางสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

ชลบุรี ได้แนะนำให้สหกรณ์ใช้นวัตกรรม Smart 4M ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ช่วยในการบริหารงานสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ ซึ่งผู้บริหารของ สหกรณ์ได้นำโปรแกรม Smart Manage มาช่วยในการบริหารงาน ทำให้ สามารถตรวจสอบการดำเนินการของ สหกรณ์ได้รายวัน มีระบบข้อมูลเพื่อการ ตัดสินใจสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ และเป็น เครื่องมือให้ผู้บริหารใช้ในการกำกับ ติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้ตัดสินใจในการ บริหารงานสหกรณ์ได้รวดเร็ว ทันต่อ เหตุการณ์ และสถานการณ์ที่มีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

นอกจากนี้ สำนักงานตรวจ บัญชีสหกรณ์ชลบุรี ได้นำนวัตกรรม Smart 4M แนะนำให้กับสหกรณ์ กลุ่ม

# แนวกหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: ไร่ดี/-

วันที่: จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13797

หน้า: 17(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 57.14

Ad Value: 51,426

PRValue (x3): 154,278

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: สหกรณ์บ้านเขาชกชวนวัดกรรม4Mสร้างจุดแข็งการบริหาร-อุดช่องทุจริต

เกษตรกร และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการทุจริตในสหกรณ์ได้ อีกทั้งเกษตรกรสามารถทำบัญชีได้และใช้บัญชีเป็น และใช้บัญชีเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

โดยนางสุนันทา ทิพย์สุน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการกล่าวว่า สำหรับสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด ได้ใช้นวัตกรรม Smart 4M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในการบริหารงานสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยให้คณะกรรมการทราบผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินของสหกรณ์ในแต่ละเดือน เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนเพื่อจะพัฒนางานของสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ สามารถตรวจ

สอบฐานะทางการเงินของตนเองได้แบบ Real Time สร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดีให้สหกรณ์

การนำนวัตกรรม Smart 4M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ นอกจากช่วยสร้างความสำเร็จในการบริหารงานแล้ว ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งด้วยระบบการควบคุมภายในที่ดี อุดช่องโหว่การทุจริตสามารถแก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดความเสียหายในสหกรณ์ได้อย่างทันเวลา